



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 172 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2558

ช่วงวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558

## ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- เชื้อมันอุตสาหกรรม ก.ย. อยู่ที่ระดับ 82.8 เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน
- ส.อ.ท. เผยยอดผลิตรถยนต์ ก.ย. เพิ่มขึ้น 4.38% จากการส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะยอดขายในประเทศลดลง ต่อเนื่อง ส่งผลปรับลดเป้าการผลิตเหลือ 1.9 ล้านคัน จากเดิม 1.95-2 ล้านคัน
- พาณิชย์เคาะขายข้าวสต็อกจรรอบ 7 แค่วันสั้น เหตุราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้น
- ครม. คลอดมาตรการเร่งใจกระตุ้นภาคอสังหาฯ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2558 อยู่ที่ระดับ 82.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมที่ระดับ 82.4 เป็นการปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน ซึ่งเป็นผลจากการมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยเฉพาะคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกในเดือนกันยายน ส่วนค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 102.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 102.0 ในเดือนสิงหาคม สะท้อนว่าผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลภายหลังการปรับคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกระตุ้นระดับรากหญ้าของรัฐบาลและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้ โดยข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐ ผู้ประกอบการต้องการให้รัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงบลงทุนในโครงการที่รัฐบาลได้อนุมัติไปแล้ว เร่งเจรจาการค้ากับประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน พร้อมทั้งต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงยอดผลิตรถยนต์เดือนกันยายน 2558 อยู่ที่ 171,496 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.38 เป็นผลจากการผลิตเพื่อส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยการส่งออกรถยนต์เดือนกันยายนอยู่ที่ 124,952 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 28.06 เนื่องจากการส่งออกรถกระบะรุ่นใหม่ไปยังตลาดตะวันออกกลาง และส่งออกรถอีโคคาร์ไปตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนกันยายนอยู่ที่ 61,863 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.5 ส่งผลให้มีการปรับลดตัวเลขประมาณการผลิตรถยนต์ปี 2558 จากเดิมที่คาดว่าจะผลิตได้ถึง 1.95-2 ล้านคัน ลดลงเหลือ 1.9 ล้านคัน อันเป็นผลจากการปรับลดเป้าหมายยอดขายภายในประเทศลง 50,000-100,000 คัน แต่การผลิตเพื่อส่งออกยังคงเป้าเดิมที่ 1.2 ล้านคัน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 7/2558 ปริมาณ 4.45 แสนตัน ซึ่งมีผู้เสนอราคาสูงสุด 12 ราย ผลปรากฏว่าได้รับการอนุมัติขายเพียงแค่ 4 ราย ปริมาณราว 1 แสนตัน โดยผู้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากการเสนอต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ (ฟลอร์ แวลู) ที่กำหนดไว้ ซึ่งการประมูลครั้งนี้แม้ว่าภาคเอกชนจะเสนอราคาสูงหรือใกล้เคียงกับการประมูลรอบที่ผ่านมา แต่เนื่องจากราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้นจากกระแสข่าวที่อินโดนีเซียซื้อข้าวไทยและเวียดนามส่งผลให้ราคาขายรอบนี้จึงสูงกว่ารอบที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในรัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีการประมูลข้าวมาแล้วทั้งหมด 11 ครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นมา โดยอนุมัติขายแล้ว 4.669 ล้านตัน มูลค่า 50,635 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปลดปล่อยลดค่าโอนและจำนองเหลือร้อยละ 0.01 พร้อมทั้งลดหย่อนภาษีร้อยละ 20 ได้ 5 ปี ง่ายๆ กัน โดยตีกรอบ “บ้านหลังแรก-ห้ามโอนใน 5 ปี” ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ผู้กู้มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อเดือน คาดสูญรายได้ 16,000 ล้านบาท ด้านธนาคารค้ายันยอดโอนพุ่งแตะ 5



แผนล้าหน้าบาท ในระยะเวลา 6 เดือน ขณะภาคเอกชนคาดหวังผลส่งออกสำหรับปีนี้ขยายตัวได้ร้อยละ 10-13 มาตรการดังกล่าวถือเป็น การช่วยเหลือภาวะค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ต้องการซื้อบ้าน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึง แหล่งเงินของธนาคารพาณิชย์ได้ใช้บริการผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นยอดขายของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มี ยอดคงค้างในตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งเขตหัวเมืองใหญ่ เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดธานี และขอนแก่น น่าจะมีส่วนช่วยให้ภาคอสังหาริมทรัพย์มีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น

## เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ เรียกร้องให้ Fed ขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ IMF สนับสนุนให้ Fed ชะลอการขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว
- การส่งออกจีน ก.ย. หดตัว 3.8%
- ธนาคารกลางจีนใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากความกังวลต่ออุปทานน้ำมันล้นตลาด

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่กรุงลิมา ประเทศเปรู ซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางจากประเทศต่าง ๆ ได้กล่าวในการประชุมว่าต้องการให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดความไม่แน่นอน ดีกว่าการที่ Fed ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ เพราะจะทำให้ความผันผวนในตลาดโลกยืดเยื้อต่อไป และได้เตรียมรับมือกับความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในขณะที่ IMF สนับสนุนการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ด้านเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างชัดเจนสำนักงานศุลกากรจีนรายงานการส่งออกเงินในเดือนกันยายน 2558 ลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ดีขึ้นจากเดือนก่อนที่ลดลงร้อยละ 5.6 แม้ว่าการส่งออกของจีนจะดีขึ้นแต่ก็ยังคงติดลบ ส่งผลให้ธนาคารกลางจีนใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้จ่ายเงินกู้ของลูกค้ามาเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันเพื่อยืมเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารกลางเพื่อนำไปปล่อยกู้ให้กับธุรกิจเอกชนรายย่อย

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 47.12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความกังวลต่ออุปทานน้ำมันล้นตลาด หลังสำนักงานพลังงานสากล (IEA) คาดการณ์ว่าตลาดน้ำมันโลกจะยังคงประสบกับภาวะน้ำมันล้นตลาดจนถึงปีหน้า ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการน้ำมันโลกที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 ตุลาคม 2558)

- จีดีพีจีน ไตรมาส 3/2558